

**THÔNG TIN NỘI BỘ**  
(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 7/2024)

**KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ**  
(27/7/1947 - 27/7/2024);  
**70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠ - NE - VƠ**  
**VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM**  
(21/7/1954 - 21/7/2024)

**NỘI DUNG**

**I- Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng Thương binh, Liệt sĩ**

**II- UBND TP Phan Thiết triển khai Hướng dẫn tổ chức bầu Trưởng thôn, khu phố và lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**III- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2024.**

**IV- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.**

**V- Một số hoạt động của thành phố**

**VI- Văn bản mới.**

## I- TƯ TƯỞNG, TÌNH CẢM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Thông tin nội bộ xin giới thiệu nội dung bài viết ***“Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng Thương binh, Liệt sĩ”*** của ThS Phạm Văn Hòa - Học viện Chính trị khu vực III, đăng trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực III.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành tình yêu thương, kính trọng và chăm sóc đối với các anh hùng thương binh, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), chúng ta cùng "ôn cố tri tân" và suy ngẫm về những bài học quý giá, trường tồn cùng với thời gian.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân, có biết bao nhiêu chiến sỹ cộng sản, quần chúng cách mạng, yêu nước đã ngã xuống, hy sinh nơi chiến trường khốc liệt. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công chưa được bao lâu, thực dân Pháp nổ súng trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược.

Với truyền thống văn hóa “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dành tất cả tình cảm cho các Thương binh, Liệt sĩ. Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn ra đời, sau một thời gian đổi thành Hội giúp binh sĩ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Hội. Cuối năm 1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội đã tổ chức cuộc vận động "Mùa Đông binh sĩ" trên phạm vi cả nước, kêu gọi đồng bào

giúp đỡ các binh sĩ trên nhiều mặt trận. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo rét mà Người đang mặc để tặng binh sĩ.

Cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng khốc liệt, số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên; đời sống của chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký “Sắc lệnh số 20-SL, ngày 16-2-1947, quy định chế độ hưu bổng, thương tật, tiền tuất cho thân nhân, tử sĩ”, trong đó khẳng định: Nay đặt ra "Hưu bổng thương tật" và "Tiền tuất cho thân nhân tử sĩ". Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Để hiện thực hóa Sắc lệnh trên, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Phòng Thương binh thuộc Cục Chính trị, Quân đội quốc gia Việt Nam ngày 26/2/1947. Cùng thời gian này, các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, cục Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã dự một cuộc họp do cục Chính trị, Quân đội quốc gia Việt Nam tổ chức tại Đại Từ, Thái Nguyên. Tại cuộc họp này, toàn thể hội nghị nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 là Ngày thương binh toàn quốc, đến tháng 7/1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi Ngày Thương binh toàn quốc thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Trên cương vị của mình, vào dịp này hàng năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm

hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sĩ. Đó cũng là dịp để quốc dân đồng bào tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tri ân các anh hùng thương binh, liệt sĩ, phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

### **Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ và những giá trị cho hiện tại**

*Thứ nhất*, sự cần thiết phải thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ. Nhận thức được những công hiến to lớn của các chiến sĩ và đồng bào về cả xương máu, tính mạng để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thương binh, liệt sĩ. Trong bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Người khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”. Trong thực tiễn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Người giành nhiều thời gian, việc làm cụ thể cho các thương binh, liệt sĩ. Ngay từ tháng 11/1946, “Người đã ra thông báo về việc nhận con các liệt sỹ làm con nuôi, hằng năm đều có thư thăm hỏi động viên, khuyến khích thương binh, gia đình liệt sỹ. Trong 22 năm (1947 - 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 14 lần gửi quà, tiền nhân ngày thương binh, liệt sỹ. Quà tặng thường là những đồ dùng thiết yếu (quần áo, vải ấm, thuốc men...) và tiết kiệm tiền lương gửi vào quỹ thương binh toàn quốc”. Việc làm của Người vừa thiết thực, vừa tạo thành một phong trào xã hội rộng lớn với

nhiều hình thức phong phú và vô cùng cảm động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Khi sang thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viếng thăm Đài tưởng niệm chiến sĩ tử trận tại Biarrit, mộ chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn, mộ liệt sĩ bị phát xít Đức bắn trên đồi Valêriêng. Người nói: “Trông thấy nghĩa sĩ Pháp vì độc lập và tự do mà bị người Đức tàn sát, lại nhớ đến nghĩa sĩ Việt cũng vì độc lập, tự do mà cũng bị người khác tàn sát, khiến cho người ta thêm nỗi cảm động ngậm ngùi”. Từ đó, Người khẳng định: dù ở đâu, bất cứ nơi nào, độc lập - tự do đều do xương máu của các nghĩa sĩ và sự đoàn kết của toàn dân mà xây nên. Vì vậy, những người chân chính yêu chuộng độc lập, tự do của nước mình, thì cũng phải kính trọng độc lập, tự do của dân tộc khác.

Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng có nhiều bài viết, bài nói về công tác thương binh liệt sĩ, xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng của Người. Trong Thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức "Ngày thương binh toàn quốc", Người đề cao, nhấn mạnh đến mục đích cao cả và sự cần thiết quan tâm đến thương binh, liệt sĩ, “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Cửa cái, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh... Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Theo Hồ Chí Minh, làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ cũng là thể hiện chủ nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam, cốt lõi là lòng thương yêu con người vô hạn. Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đến ơn đáp nghĩa" trong lịch sử văn hóa dân tộc, thì nay các anh hùng thương binh, liệt sĩ cần phải được "Tổ

quốc ghi công", xây dựng thành những tượng đài vinh quang trong lòng dân tộc.

**Thứ hai**, đối tượng và nhiệm vụ của công tác thương binh, liệt sĩ. Theo Hồ Chí Minh, trong công tác thương binh, liệt sĩ, trước hết cần xác định cho đúng đối tượng, từ đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có như vậy mới đem lại kết quả tốt và hiệu quả cao nhất. Người chỉ rõ: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt”. Trong Lời kêu gọi nhân ngày 27/7/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đưa ra một quan niệm khái quát về thương binh, liệt sĩ, đó là những người mà “Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào. Họ hy sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta. Trong đó, có người đã bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ”. Với những quan niệm nêu trên, cho thấy Hồ Chí Minh nhìn thấy và bao quát hết thấy những người có công với cách mạng, xứng đáng là những anh hùng của dân tộc mà Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn.

Về nhiệm vụ thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, đó là một công tác thường xuyên, lâu dài, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình. Ngay từ những ngày đầu sau cách mạng tháng Tám 1945 đến cuối đời, Người để lại bản Di chúc và không quên lời căn dặn Đảng ta về công tác thương binh, liệt sĩ. “Đầu tiên là công việc đối với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (*cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...*), Đảng, Chính phủ và

đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (*thành phố, làng xã*) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (*của thương binh và liệt sĩ*) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (*nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp*) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

Theo Hồ Chí Minh, thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ là công việc của toàn dân dưới sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng, không chỉ là một chính sách nhân đạo mà còn là một chủ trương lớn, một bộ phận trong đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước. Chính sách xã hội đặc biệt này phải thu hút cho được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân và trở thành một tình cảm, lương tri sống ở đời và làm người, nói lên bản chất ưu việt của chế độ xã hội, nét đẹp văn hóa ứng xử, đạo lý sống của người Việt Nam. Trong các lực lượng xã hội tham gia làm công tác thương binh, liệt sĩ, Đảng Cộng sản phải là người khởi xướng, lãnh đạo thông qua hệ thống các chủ trương, chính sách và đặc biệt là sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên.

**Thứ ba,** một số chỉ dẫn nhằm thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ. Cùng với những quan điểm về sự cần thiết thực hiện những nội dung về công tác thương binh, liệt sĩ, Hồ Chí Minh còn có những chỉ dẫn rất cụ thể, thiết thực thông qua việc gợi ý một số cách làm. Trong Thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, cựu binh vào tháng 7/1951, Người chỉ rõ: “1. Mỗi xã trích một phần ruộng công, nếu không có ruộng công thì mượn ruộng của những đồng bào hăng

tâm hăng sản, nếu không mượn được ruộng thì chính quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã chung sức phát vỡ một số đất mới để giúp thương binh. 2. Chính quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã sẽ tổ chức việc cày cấy, chăm nom, gặt hái những ruộng đất ấy. Hoa lợi sẽ để nuôi thương binh. 3. Tùy theo số ruộng đất trích được, mượn được hoặc khai khẩn được, mà đón nhiều hoặc ít thương binh về xã. Anh em thương binh sẽ tùy sức mà làm những công việc nhẹ, như học may vá, đan lát, hót tóc hoặc giúp việc phòng giấy, giúp việc bình dân học vụ trong làng... Như thế thì đồng bào mỗi xã đã được thoả mãn lòng ước ao báo đáp anh em thương binh; mà anh em thương binh thì được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh thần và vẫn có dịp tham gia sự hoạt động ích lợi cho xã hội”.

Tóm lại, tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ là những bài học quý giá, những chỉ dẫn còn nguyên giá trị cho hiện tại và mai sau. Hơn 77 năm qua (1947 - 2024), Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ và thân nhân của họ. Nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa được xã hội quan tâm như: xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc con liệt sĩ mồ côi, đi tìm hài cốt đồng đội và tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm... Đó chính là những giá trị tốt đẹp của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được nhân rộng và lan tỏa. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội hiện nay là: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn

bản chính sách đối với người có công; nâng cấp các công trình "đền ơn đáp nghĩa".

## **II- UBND TP. PHAN THIẾT TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC BẦU TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ VÀ LỰA CHỌN PHÓ TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (năm 2022) và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết vừa triển khai Hướng dẫn tổ chức bầu Trưởng thôn, khu phố và lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 29 năm 2019 của UBND tỉnh thì tiêu chuẩn của Trưởng thôn, khu phố, Phó Trưởng thôn, khu phố gồm có 4 tiêu chuẩn cụ thể, gồm: Một là, có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, khu phố. Hai là, có độ tuổi từ đủ 21 tuổi trở lên. Ba là, có sức khỏe, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Thứ tư là, có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên đối với khu vực đồng bằng và có trình độ văn hóa tốt nghiệp Tiểu học trở lên đối với khu vực miền núi, hải đảo. Lưu ý, đối với những địa phương thật sự khó khăn về nhân sự, người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng thôn, khu phố chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình độ văn hóa thì cấp ủy cấp xã xem xét, quyết định cho phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả hoạt động của thôn, khu phố.

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 59 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thời gian tổ chức bầu cử do UBND các phường, xã xác định cụ thể thuận lợi để người dân tham gia đầy đủ, và phải hoàn thành trong tháng 7/2024- ngay khi kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 05 ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh thì đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã đảo được bố trí một Phó Trưởng thôn. Đối với khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí một Phó Trưởng khu phố. Quy mô hộ gia đình ở thôn, khu phố do cơ quan công an có thẩm quyền cung cấp.

Tham gia bầu Trưởng thôn, khu phố là đại diện hộ gia đình do Trưởng thôn, khu phố lập danh sách. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. Danh sách hộ gia đình được niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, khu phố- chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư. Tổng số hộ gia đình theo danh sách niêm yết là cơ sở để thống kê số hộ dân tham gia cuộc họp, bầu cử và tỷ lệ biểu quyết.

Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn, khu phố và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, khu phố; đồng thời, ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, khu phố

sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận cùng cấp và trong thời hạn 05 ngày làm việc- kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua. UBND phường, xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu phố; trường hợp không ban hành quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trưởng thôn, khu phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND phường, xã.

### **III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực trên hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nổi rõ là:

1. Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục phát triển; thị trường hàng hoá phong phú; lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng 48%, trong đó khách nước ngoài tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2023; các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động tương đối ổn định. Sản lượng hải sản khai thác đạt 101,59% so với cùng kỳ; chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Xây dựng nông thôn mới có cố gắng; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai thường xuyên. Thu ngân sách đạt kết quả cao (đạt 65,52% dự toán), tăng 40% so với cùng kỳ; công tác điều hành, quản lý chi ngân sách đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường được tập trung chỉ đạo; xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; tăng

cường kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn, chiếm đất công, xây dựng trái phép, không phép; triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của thành phố. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng” và tiếp tục thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với nhân rộng công trình cây xanh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 1920-CV/TU, ngày 30/01/2024; chỉ đạo kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố.

**3.** Công tác đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 703-KL/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng mở rộng thành phố Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết.

**4.** Chất lượng giáo dục - đào tạo được duy trì và có bước tiến bộ; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tính đến nay đạt 51,56%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai thực hiện theo kế hoạch; mở rộng bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Xã

hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

**5.** Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung chỉ đạo, giao quân đạt chỉ tiêu, đã ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2024. Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019 - 2024. Duy trì thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chỉ đạo tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng Hải đội dân quân thường trực.

**6.** An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được đẩy mạnh; thường xuyên chỉ đạo các lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, triển khai lực lượng nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc trên internet, mạng xã hội được tăng cường.

**7.** Cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật có cố gắng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác thanh tra,

kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

**\* Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024**

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã tiếp tục bám sát Kết luận số 1215 - KL/TU, ngày 06/12/2023 của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố; chủ động đề ra các giải pháp tích cực, đồng bộ, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kết luận số 1010-KL/TU, ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

2. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1772/QĐ-TTg, ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phân khu. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với triển khai Kết luận số 703-KL/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng mở rộng thành phố Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, trong đó lưu ý các chỉ tiêu: Thu ngân sách, bảo hiểm y tế... Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ, khai thác

thủy sản, phát triển du lịch theo đúng quy định; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở 4 xã nông thôn mới. Rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, biển xâm thực, cát tràn.

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”; tiếp tục thực hiện chủ đề “Chinh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tiếp tục nhân rộng công trình cây xanh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.

5. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của thành phố. Chỉ đạo tiếp tục phối hợp tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai trên địa bàn(1).

6. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn và các công trình bức xúc của thành phố đã xác định. Đôn đốc mỗi phường, xã hoàn thành xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất một hội trường khu phố, thôn ở địa phương.

7. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin tuyên truyền, an sinh xã hội,... năm 2024, trong

đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 và khai giảng năm học mới 2024 - 2025; giảm hộ nghèo và đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

**8.** Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phan Thiết và diễn tập chiến đấu của các phường (Phú Hải, Hưng Long, Bình Hưng, Đức Thắng, Đức Long) trong khu vực phòng thủ năm 2024; rà soát, bổ sung nhân lực và phương tiện dân sự sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ; tiếp tục phối hợp xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xử lý kiên quyết, kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tập trung kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; kiểm chế tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy, mại dâm, cho vay lãi nặng...). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tập trung triển khai Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

**9.** Duy trì và thực hiện tốt việc tiếp công dân, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định, chú ý tập trung giải quyết các đơn thư, kiến

ngợi, phản ánh của nhân dân qua các buổi tiếp dân của lãnh đạo thành phố; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

**10.** Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” (cụ thể là cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI); chỉ đạo giải quyết tốt hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

**11.** Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức ở phòng, ban, đơn vị và các địa phương để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

**12.** HĐND, UBND thành phố, các đồng chí Thành ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; cấp uỷ các cơ sở đảng trực thuộc; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung trên, gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước trong từng đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

**IV- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

## **Ông Huỳnh Đức Ngọc nỗ lực góp phần giữ vững thương hiệu nước mắm Phan Thiết**

Tôi gặp lại anh sau khi anh xin nghỉ công tác tại phường Hàm Tiến cũng 15 năm rồi, thời gian cũng khá lâu nhưng nhìn anh vẫn rảnh rỗi và phong độ như xưa. Chúng tôi gặp nhau khi cùng tham gia lớp học Trung cấp Pháp lý do tỉnh tổ chức vào năm 2007 và trong quá trình học tập, làm việc, chúng tôi vẫn liên lạc để hỗ trợ nhau trong công tác; ôn lại chuyện cũ khi còn công tác trong ngành với nhau và chuyện đời sống kinh tế. Từ khi nghỉ công tác đến nay, anh cùng gia đình tập trung cho việc phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục nỗ lực giữ vững thương hiệu nước mắm Ngọc Định.

Anh Huỳnh Đức Ngọc nguyên là Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hàm Tiến, sau khi anh nghỉ công tác, với tinh thần đảng viên anh tiếp tục tham gia các công tác ở khu phố, là hội viên chi hội Nông dân khu phố 2 thuộc Hội Nông dân phường Hàm Tiến. Anh đã cùng gia đình tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình với việc sản xuất nước mắm và kinh doanh nhà nghỉ, phục vụ du khách khi đến tham quan thủ đô Resort Hàm Tiến - Mũi Né. Anh Ngọc cho biết: *Khởi nghiệp từ năm 1998, nước mắm Ngọc Định hiệu “cá cơm vàng” được kế thừa từ truyền thống của gia đình tại Làng chài Rạng - Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Nơi có lợi thế từ thiên nhiên ưu đãi lắm cá - tôm, nhiều nắng - gió để làm nên sản vật nước mắm có lịch sử hàng trăm năm và nước mắm truyền thống là một loại gia vị quan trọng trong bữa cơm gia đình Việt.*

Theo anh, để làm ra nước mắm nguyên chất ngon, đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ từ khâu nguyên liệu, quá trình ủ chượp cho đến khi ra được thành phẩm hoàn hảo. Quá trình sản xuất nước mắm truyền thống theo công nghệ sạch, hiện đại phải đảm bảo nguyên tắc quy định như: Thứ nhất, là chọn lọc nguồn nguyên liệu, loại cá nào cũng

làm nước mắm được, song chỉ có duy nhất cá cơm mới tạo ra chất lượng nước mắm có độ đậm tự nhiên và hương vị thơm ngon nhất. Thứ hai là muối hạt tinh khiết, hạt to, có độ kết tinh cao, ít tạp chất, được lưu kho 12 tháng. Thứ ba là công đoạn ủ chượp gồm trộn cá cơm và muối hạt (*còn gọi là ủ chượp*) được nén gài và chăm sóc trong các lu sành lên men tự nhiên theo phương pháp nén gài truyền thống trong thời gian 12-18 tháng. Thứ tư là kéo rút và lọc nước, sau 12-18 tháng chăm sóc kỳ công, những giọt nước mắm sóng sánh, màu hổ phách, hậu vị thanh, mùi thơm dịu nhả ra được kéo rút qua hệ thống lu sành, để tối ưu dưỡng chất và mùi vị; đồng thời được lọc qua hệ thống lọc bảo đảm chất lượng tinh khiết nhất. Thứ năm, là kiểm định và đóng chai; một vấn đề cũng hết sức quan trọng là sản phẩm phải được kiểm định trước khi đóng chai, nước mắm được đóng chai phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt chuẩn HSCCP (TCVN 5603:2008) để sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng tốt nhất, ngon và hợp khẩu vị.

Trải qua hơn 25 hình thành và phát triển nước mắm Ngọc Định, với công nghệ sản xuất theo phương pháp truyền thống và anh Ngọc luôn tìm tòi, học hỏi về kỹ thuật mới công nghệ đưa vào ứng dụng trong sản xuất, từng bước khẳng định thương hiệu mang “chỉ dẫn địa lý” và được chứng nhận “sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”. Thương hiệu nước mắm Ngọc Định đã cho ra đời những dòng sản phẩm hương vị đậm đà, chất lượng, hợp vệ sinh và sản phẩm luôn được người trong và ngoài tỉnh tín nhiệm đã góp phần làm rạng danh nước mắm Phan Thiết. Hiện nay, sản phẩm của gia đình đã cung ứng cho các cửa hàng, siêu thị, bách hóa, tạp hóa, chợ.... Không chỉ có mặt tại Phan Thiết - Bình Thuận mà còn ở các tỉnh thành khác để mọi người biết đến và sử dụng nước mắm mang hương vị quê hương Phan Thiết. Anh Ngọc cho biết thêm: *Phát huy thế mạnh này, cùng với sự cần cù, tích cực, hăng say lao động và tích lũy được kinh nghiệm*

*trong quá trình sản xuất nước mắm nên việc thu nhập từ nước mắm đã mang lại cho gia đình tôi kinh tế vững mạnh, ổn định.*

Từ việc kinh doanh nước mắm đạt hiệu quả cao qua hàng năm tích lũy, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư vào nhà nghỉ để phù hợp với tình hình phát triển du lịch của địa phương nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung; cùng với mục đích tìm nguồn khách hàng mới thuận lợi để giới thiệu quảng bá đến khách tham quan nghỉ dưỡng tại nhà nghỉ để họ mua nước mắm Phan Thiết về dùng hoặc làm quà cho gia đình và bạn bè.

Với vai trò là một người đảng viên và hội viên Nông dân phường, bản thân anh và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Luôn xây dựng gia đình gương mẫu, giữ gìn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ và tạo việc làm cho lao động địa phương có công việc ổn định, từ đó kinh tế của họ cũng dần phát triển. Bên cạnh đó, bản thân anh còn tích cực trong việc vận động các hộ gia đình trong chi hội tham gia chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hàng năm gia đình anh đều ủng hộ các loại quỹ của địa phương trong đó có quỹ hỗ trợ Nông dân phường, đồng thời tích cực tham gia đóng góp kinh phí để xây dựng các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư... hàng năm gia đình đều đạt chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu và được xét là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm. Ngoài ra anh còn tham gia giúp Ban Chấp hành hội và địa phương trong đóng góp xây dựng hội, kịp thời phản ánh đến Hội Nông dân phường những vấn đề liên quan đến nông dân để Đảng uỷ, chính quyền hỗ trợ giúp đỡ nông dân trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tích cực trong công tác vận động quần chúng nhân dân, trong đó tham gia các câu lạc bộ tự quản

vệ sinh môi trường trong khu dân cư, riêng câu lạc bộ Sống xanh khu phố 2 nơi anh sinh sống với hơn 40 người tham gia trong đó có hội viên nông dân; qua các buổi sinh hoạt anh đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; vận động thành viên Câu lạc bộ Sống xanh dọn vệ sinh môi trường hàng ngày tại khu bờ kè khu phố 2 để đảm bảo mỹ quan đô thị, xanh, sạch đẹp thu hút khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Hàm Tiến; đồng thời tổ chức sinh hoạt tập thể dục dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe cho các hội viên, những việc làm tích cực đó đã thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia.

Với sự nỗ lực tích cực đó, bản thân anh đã được các cấp khen thưởng nhiều năm liền là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, thành phố trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn (2012-2017); (2017-2022).

## **V- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ**

### **1. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Phan Thiết làm việc với ngành giáo dục Phan Thiết**

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Luân- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Tp. Phan Thiết đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố và Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố về tình hình, kết quả năm học 2023- 2024, thực trạng cơ sở vật chất và những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở các trường. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND Tp. Phan Thiết Nguyễn Nam Long; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Thành uỷ; và lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan của thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn Phan Thiết có 13 trường THCS công lập, trong đó có 09 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong năm học 2023-2024, các trường có tổng số 329 lớp, tăng 3 lớp so với năm học trước;

tổng số học sinh có mặt đến cuối năm học 2023- 2024 là 13 ngàn 565 học sinh, kết năm học, học sinh lên lớp thẳng có 13 ngàn 457 em, học sinh tốt nghiệp THCS có 03 ngàn 206 em, số học sinh bỏ học là 30. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phụ vụ dạy học được sự quan tâm đầu tư của các cấp quản lý cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học; trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, việc mua sắm trang thiết bị dạy học, thí nghiệm, thực hành cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 của một số trường còn hạn chế, chậm tiến độ, bị mất vốn được cấp do công tác thẩm định giá và quy trình mua sắm, đấu thầu phức tạp, mang tính rủi ro cao; công tác sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất còn chậm tiến độ; một số trường hiện đang xuống cấp, thiếu phòng học, phòng chức năng; sân chơi, bãi tập học sinh chưa đáp ứng theo yêu cầu,... Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trường THCS đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác giảng dạy vì thiếu giáo viên, một số phòng học chưa đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu 1,5 mét vuông/học sinh, hệ thống PCCC bị hỏng hoặc không có, và tình hình giao thông, an ninh trật tự trước cổng trường học.

Đối với công tác phát triển Đảng viên, trong năm học qua, các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố chỉ phát triển được 15 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có là 313/675 giáo viên, đạt tỷ lệ hơn 46%. Nguyên nhân là do đội ngũ giáo viên luân chuyển hàng năm, một số giáo viên điều động công tác phải chuyển trường nên khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới; một số trường- đội ngũ giáo viên, nhân viên lớn tuổi, không được bổ sung lứa trẻ trong năm nhiều năm.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Luân - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị: Toàn ngành giáo dục thành phố cùng với các trường phối hợp với chính quyền các phường, xã tìm các biện pháp hiệu quả khắc phục tình trạng học sinh bỏ học (nhất là

bậc THCS); tăng cường giáo dục, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường. Đối với thực trạng cơ sở vật chất của các trường THCS, TH, MN toàn thành phố, đề nghị UBND thành phố chủ động tranh thủ nguồn vốn của tỉnh và tính toán ngân sách thành phố để đầu tư, nâng cấp các trường theo thứ tự ưu tiên trường nào xuống cấp nhiều thì làm trước. Riêng công tác phát triển đảng viên mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các Ban Xây dựng đảng phối hợp với Đảng ủy các phường, xã rà soát lại nguồn, sưu tra lý lịch kịp thời để kết nạp đảng viên đảm bảo chỉ tiêu theo từng năm và cả nhiệm kỳ ở từng địa phương và các chi bộ ở trường học.

## **2. Bí thư Thành ủy Phan Thiết trao huy hiệu 60 tuổi Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng.**

Chiều ngày 04/6/2024, Đồng chí Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã đến nhà thăm và trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Viết Đào - thuộc Đảng bộ phường Phú Thủy.

Đồng chí Nguyễn Viết Đào - sinh năm 1943, vào Đảng chính thức tháng 02/1966. Bí thư Thành ủy Phan Thiết - Phạm Văn Nam đã thăm hỏi sức khỏe đồng chí Nguyễn Viết Đào và gia đình, đồng thời gắn huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, trao bằng, tặng ảnh Bác Hồ và hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Viết và ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Viết Đào đã cống hiến gần cả cuộc đời cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân qua các thời kì chiến tranh, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời, mong đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên con cháu, giữ vững phẩm chất của người đảng viên.

## **3. Mặt trận hai cấp thành phố thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trong 6 tháng đầu năm 2024**

Nâng cao hiệu quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; tăng cường hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công; triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động cứu trợ là một trong những nội dung mà Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam hai cấp thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao cho 3.207 đối tượng, với tổng số tiền 1.983.000.000 đồng, trong đó: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 778 triệu đồng chi hỗ trợ cho 1.167 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp cùng với Ban trị sự Phật giáo và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức phiên chợ “0 đồng” dành cho đối tượng người nghèo, khó khăn của 18 phường, xã trên địa bàn thành phố. Phiên chợ gồm có 600 suất với tổng trị giá trên 360 triệu đồng (mỗi suất trị giá khoảng 600.000đ) có tổng cộng 17 mặt hàng gồm: gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, cá khô, trứng, bánh tráng, bánh ngọt, nước ngọt, bột nêm, muối, đường, rau củ quả, bún khô, mì gói và 30 ngàn đồng tiền mặt do các chùa và các cá nhân quyên góp ủng hộ nhằm giúp đỡ cho người nghèo, khó khăn vui xuân, đón tết.

Nhằm tiếp tục phát động rộng rãi phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố, đề huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã

hội; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố cũng đã triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024, với chỉ tiêu phấn đấu là 1.335 triệu đồng; đến ngày 25.5/2024, Quỹ hai cấp thành phố đã vận động được 448.093.000 đồng/1 tỷ đồng chỉ tiêu tình giao, đạt 45%. Ngoài ra, các tổ chức Hội, đoàn thể thành phố cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho đoàn viên, hội viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn...trên 1.200 phần quà, trị giá hơn 360 triệu đồng; Ủy ban MTTQ các phường, xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 2.738.740.000 đồng, để hỗ trợ cho 7.997 lượt đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và người bị nhiễm chất độc hóa học.

#### **4. Phan Thiết thực hiện việc giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm**

Nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đang sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tác hại do thực phẩm không đảm bảo an toàn gây ra, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và cảnh báo đến người tiêu dùng.

Ngày 25/6/2024, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Kế hoạch số 4089/KH-UBND về giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó, sẽ tập trung đánh giá nhóm thực phẩm có nguy cơ cao

như: Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, trứng và sản phẩm trứng, sữa và sản phẩm sữa, nước đá dùng liền, nước uống đóng chai đang sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường. Đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm được bày bán, kinh doanh, phục vụ ăn uống trong các khu du lịch, lễ hội, các bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, các hàng, quán trước các khu công nghiệp, trường học và bệnh viện. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu ô nhiễm thực phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn thực phẩm hiện hành và đề ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thời gian thực hiện trong Quý III năm 2024 trên phạm vi toàn thành phố. Trong đó, tập trung giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Ưu tiên các sản phẩm, nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, bày bán, kinh doanh, phục vụ trong các khu du lịch, lễ hội, các bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, các hàng, quán trước các khu công nghiệp, trường học và bệnh viện.

UBND thành phố đã giao cho các ngành chức năng tham mưu UBND thành phố thành lập 01 đoàn lấy mẫu giám sát, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tổng hợp kết quả, đánh giá các chỉ tiêu, mối nguy an toàn thực phẩm, nguy cơ mất an toàn thực phẩm, từ đó triển khai các biện pháp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố. Thông báo kết quả mẫu giám sát đánh giá nguy cơ không đạt đến cơ quan quản lý theo phân công, phân cấp để tiến hành kiểm tra, xử lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm gây mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo quy định. Thông tin cảnh báo

kết quả giám sát đối với các mẫu không đạt để nâng cao ý thức của cộng đồng, giảm bớt mọi nguy mất an toàn thực phẩm. Phối hợp tiến hành hoạt động kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có mẫu thức ăn không đạt theo phân công quản lý. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các phường, xã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm theo phân cấp quản lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, cảnh báo sự cố mất an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực phân công, quản lý theo quy định.

## **VI- VĂN BẢN MỚI.**

### **1. Cấp thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024**

Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, theo đó sẽ cấp thẻ Căn cước cho công dân Việt Nam.

Một số vấn đề cần lưu ý:

- Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước mới.

- Giấy Chứng minh nhân dân trước đây còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì không còn giá trị sử dụng nữa.

- Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu

công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

## **2. Chính thức thành lập Lực lượng Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở**

Lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính thức được thành lập theo Luật Lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## **3. Từ 01/7/2024, chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt**

Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, từ ngày 01/7/2024, chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt vân tay, cụ thể như sau:

- Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì xác thực bằng mã OTP, không cần xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

- Nếu chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

- Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng các giao dịch trong ngày đã chạm mốc 20 triệu thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay, dù lần tiếp theo đó chỉ chuyển vài nghìn đồng.

Ví dụ, trong ngày 25/3/2024, ông A chuyển tiền lần 1 là 5 triệu đồng, chuyển tiền lần 2 là 10 triệu đồng, chuyển tiền lần 3 là 6 triệu

đồng thì đến lần chuyển tiền thứ 4 ông phải xác thực khuôn mặt, vân tay cho dù lần thứ 4 ông có chuyển khoản bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

**BAN TUYÊN GIÁO**